

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH QUẢNG TRỊ

Quảng Trị, ngày 05 tháng 9 năm 2013

Số: 63 - BC/ĐTN

PHÒNG ĐIỀU PHỐI CTMTGG XÂY DỰNG NTM	
TỈNH QUẢNG TRỊ	
Họ và tên: NGUYỄN VĂN	Số: 1.08.9 / 2013.
Ngày: 24/9	Chuyên: LĐĐ

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TWĐTN ngày 02/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013 theo hướng cụ thể hóa các nội dung, đề ra các giải pháp hữu hiệu tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đoàn với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, sát với chủ đề và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch TNTN hè 2013 với các nội dung như sau:

I. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền về chiến dịch

Với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị" và phương châm hành động "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị". Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động phối hợp với các ngành liên quan nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho việc tổ chức chiến dịch từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền được cấp bộ Đoàn - Hội tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh. Đã thực hiện được 104 tin bài, 17 chuyên mục, phóng sự trên sóng truyền hình của đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị và gần 200 tin bài trên website Tỉnh đoàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng kế hoạch và kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chiến dịch từ cấp huyện đến cơ sở. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Toàn tỉnh có trên 80% xã, phường, thị trấn tổ chức được hoạt động tình nguyện tại chỗ với những hoạt động thiết thực như: thưng che nhà dột nát cho người nghèo, nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan làng xã xanh, sạch, đẹp, dòng sông quê hương sạch đẹp an toàn góp phần xây dựng hình ảnh nông thôn mới và văn minh đô thị.

II. Kết quả đạt được

1. Cấp tỉnh

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo không tổ chức Lễ ra quân như mọi năm mà gắn vào những công trình, phần

